

เศรษฐกิจพอเพียงกับมุมมองมหาเศรษฐีระดับโลกชาวไทย

Sufficiency Economy According to View of The World Class Millionaires Thailand

ดร.ตระกูล ชำนาญ¹

“.....ขณะประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าการมุ่งแต่จะพัฒนาตามแบบทุนนิยมมากเกินไป ไม่อาจนำความผาสุกที่แท้มาสู่ประชาชนได้ ในเรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริมาเป็นเวลาช้านานแล้วว่า การพัฒนาประชาคมโลกให้มีความสุขสมบูรณ์อย่างแท้จริงและยั่งยืนนั้น ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นพระปรีชาญาณหยั่งรู้การณ์ไกลโดยแท้ ปัจจุบันแนวพระราชดำรินี้ได้กลายเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง และหลายประเทศก็ได้หันมามองไปปฏิบัติ เพราะต่างเห็นจริงแล้วว่า ความพอเพียงจะทำให้บุคคลมีชีวิตที่เป็นสุขอย่างมั่นคงยั่งยืนทั้งทำให้สังคมมีความผาสุกร่มเย็น ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบหรือเบียดเบียนกันด้วย...” พระราโชวาทบางตอนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่พฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒(พระราโชวาทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เอกสารอัดสำเนา)

ในเบื้องต้นนี้ผู้เขียนขออัญเชิญ พระราโชวาทบางตอนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตั้งใจที่จะเขียนบทความนี้ด้วยเหตุผล ๒ ประการ คือ ๑. ความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตัวเองได้รับพระราโชวาทเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะและ

๒. ด้วยความรู้สึกในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ได้รับรู้เข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแก่ชาวไทยและประชาคมโลกเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และประกอบกิจการงาน

ด้วยเหตุผลในใจประการที่ ๑ ต้องการที่แสดงบทบาททางวิชาการ แสดงทัศนคติต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นอยู่มีผลต่อสังคมไทย และประชาคมโลก ถือว่าเป็นการถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้นี้เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้นแก่สาธารณชน ที่สำคัญยังผู้เขียนได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรชั้นดุษฎีบัณฑิตในพิธีนั้น นับว่าเป็นเกียรติยศ ศักดิ์ศรีแก่ตัวเองและวงศ์ตระกูล เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของชีวิต นอกจากรับใส่เกล้าฯ แล้ว ยังจะต้องสนองพระเดชพระคุณด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้แล้ว อย่างมุ่งมั่นและ เท่าที่ระดับสติปัญญาของตัวเองจะทำได้ในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป

เหตุผลในใจประการที่ ๒ บทความนี้จะไม่ขอก้าวเน้นถึงหลักการหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงองค์ความรู้ (Knowledge) หรือศาสตร์ (Science) บริสุทธิ์ เพราะเชื่อว่าคนไทยเรามีความรู้

¹ ดร.ตระกูล ชำนาญ ,หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา อ.ประจำวิทยาเขตล้านนา จ.เชียงใหม่

เข้าใจกันดีอยู่แล้วแตกต่างกันไป พร้อมทั้งสามารถเรียนรู้ได้หลายช่องทาง หากจะแต่นำเสนอมุมมองและแง่คิดที่ได้ประยุกต์ (Applied) และนำมาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตการประกอบการทำงาน เป็นกรณีศึกษา (Case Study)ตามทัศนคติของปัจเจกบุคคล (Individual) เฉพาะรายเท่านั้น

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นแนวคิดการพัฒนาระแสรอง หรือ ทางเลือก (Alternative) มิใช่เป็นแนวคิดกระแสหลัก (Mainstream) เหมือนแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ตะวันตกทั่วไป ที่ถือว่าเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สากล ตามที่ได้เรียนรู้ และศึกษากันในสถาบันการศึกษาทุกระดับการศึกษาทั่วโลก จึงเรียกว่าเป็นแนวคิดสากล (Universal Thought) แต่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นทางเลือกสำหรับพิจารณา นำไปใช้ทุกมิติของการดำเนินชีวิต ประกอบการทำงานทุกสาขาวิชาชีพ และทุกระดับชั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบ ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๑๗ ทรงนำมาเผยแพร่ครั้งแรกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ (กนกศักดิ์ แก้วเทพ,เศรษฐศาสตร์ธรรมิกราชา,๒๕๑๗) นับเป็นจุดเริ่มต้นของการจุดประกายความคิดเพื่อพัฒนาอันเป็นทางเลือกสำหรับชาวไทยและประชาคมโลก หลักจากนั้นอีก ๒๓ ปี คือ วันที่ ๔ ธันวาคม ปีพ.ศ.๒๕๔๐ (พระองค์ทรงประกาศเผยแพร่ พระราชทานเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ประกอบกิจการงาน แก่ประชาชนชาวไทย เมื่อครั้งเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ (Economic Crisis) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสร้างความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ ทุกสาขาและทุกระดับชั้นตามที่ทราบกัน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ บริหารพัฒนาประเทศตามแนวทางตะวันตกนิยม (Westernization) โดยถือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นตัวเลขทางเศรษฐกิจ หรือความเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) อันเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศกระแสหลัก (Mainstream) ตามรูปแบบและแนวทางของระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมโลก ที่เรายอมรับมาเป็นแบบอย่างของการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจของประเทศเอกเช่นนานาชาติทั่วโลก ซึ่งทั้งนี้มีพื้นฐานมาจากเสรีประชาธิปไตยกระแสหลักของโลก

เกือบสี่ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นช่วงระยะเวลาของการพิสูจน์ความเป็นไปได้และข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ที่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลสะท้อนกลับแก่ผู้น้อมนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทุกมิติ ทุกด้าน มีความชัดเจนแล้วว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่มีผลเชิงบวก เป็นทางเลือกเพื่อทางรอดของทุกชีวิตโดยไม่เลือกสาขาวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานในการยอมรับตามที่มีการเสนอตามสื่อเช่น

โครงการเครือข่ายพัฒนาระดับโลกแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme-UNDP) ที่ได้จัดทำรายงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย ปี ๒๕๕๐ โดยศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน ได้ระดมนักเศรษฐศาสตร์ไทยและต่างชาติมาร่วมวิเคราะห์วิจัยความคิดทฤษฎีใหม่ที่ไม่มีในตำราเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนมีการเฝ้าติดตามผลดำเนินอย่างลึกตลอดปีที่ผ่านมา แล้วสรุปว่า สามารถใช้ได้จริง ถือเป็นทฤษฎีสากล และ UNDP ได้จัดทำเป็นรายงานมีรายละเอียดบอกถึงแนวทางการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ผล และจะนำไปเผยแพร่ ๑๖๖ ประเทศทั่วโลก(บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ น.พ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี, มติชน ๑๓มี.ค.๕๐)

สอดคล้องกับ อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ นายโคฟี อันนัน ได้ที่กล่าวสุนทรพจน์เพื่อถวายสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนา มนุษย์ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานปรีชญา เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งชี้แนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นความสมดุล องค์กร รวม และยั่งยืน โดยเน้นหลักการความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอที่จะต้านทานและลด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ปรีชญาดังกล่าว เน้นแนวทาง การเดินทางสายกลาง ทำให้องค์กรสหประชาชาติ มีปณิธานมุ่งมั่นพัฒนาคน ให้ประชาชน เป็นเป้าหมายศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป...รางวัลความสำเร็จ สูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์นี้ องค์กรสหประชาชาติมีปณิธานที่จะส่งเสริมประสบการณ์และแนวทาง ปฏิบัติในการนำปรีชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันทรงคุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน เพื่อจุด ประกายแนวความคิดการพัฒนาแบบใหม่สู่นานาชาติ....(โคฟี อันนัน,๒๖ พ.ค.๒๕๔๙, UNDP Human Development Lifetime Achievement Award)

นับว่าเป็นการประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้แนวทางปรัชญาการพัฒนาแนวใหม่ ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นทางการชัดเจนที่สุดในระดับนานาชาติ แม้ ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกแม้จะมีไม่มากได้หันตัวนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศของตนเองเพื่อเป็น ทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีพลวัต

สำหรับผู้เขียนแล้วมองว่า ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องของการยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งประเด็น เนื้อหา และการตีความ หากแต่สำหรับคนไทยหรือประชาชนไทย คิดว่า มีข้อจำกัดในการเข้าใจในมิติที่ แคบ กล่าวคือ เข้าใจว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นและเหมาะสมสำหรับใช้กับคนยากคนจน หรือ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้น แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ หากแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุก สาขาวิชาชีพและทุกระดับด้วย ตามที่มีการนำเสนอว่า สามารถนำไปใช้กับ ระดับสถาบัน องค์กร อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจสุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีและการ สื่อสาร ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจการโรงแรม (เศรษฐกิจ พอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์,๒๕๕๓.)

สาเหตุที่คนไทยเข้าใจและมองว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้เฉพาะกับภาคการเกษตรกรรม หรือ กับผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่และมีรายได้น้อยด้อยโอกาสเท่านั้น เพราะว่าการอธิบายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับอาชีพเกษตรกรรม มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมสูง มองเห็นเป็นรูปร่างได้ชัดเจน มีกรณีศึกษาให้เห็นง่าย เข้าใจง่าย รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตาม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งของส่วนราชการและภาคเอกชนบนพื้นที่ตนเอง ตลอดถึงการจัดแสดงนิทรรศการ ก็นำเสนอตัวอย่างของความสำเร็จของภาคเกษตรกรรมเสียส่วนใหญ่

เป็นภาพที่จินตนาการ เป็นความเข้าใจที่ตกผลึกสำหรับคนไทย ตัวอย่างของความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ ๆ ไม่ค่อยมีการนำเสนอให้เห็น หรือมีแต่น้อยมาก ผู้เขียนมองว่าเป็นจุดอ่อนด้อยอย่างหนึ่งในการเสนอให้ผู้คนได้เข้าใจ ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจอย่างมีข้อจำกัดอยู่เฉพาะภาคเกษตรกรรมเท่านั้น เพราะมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ง่าย เข้าใจง่าย ชัดเจน ภาคอุตสาหกรรมธุรกิจอื่น ๆ ยังไม่มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสรับรู้หรือเข้าใจได้ง่าย การรับรู้และเข้าใจของคนไทยจึงมีข้อจำกัดดังกล่าว แต่สำหรับมุมมองของมหาเศรษฐีระดับโลกต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีความแตกต่างอย่าง เป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างยิ่ง ผู้เขียนขอแนะนำเสนอ ดังนี้

มุมมอง หรือ ความเห็นของมหาเศรษฐีระดับโลก (เจ้าสัวระดับโลก)ชาวไทยสองท่าน คือ นายธนินท์ เจียรวนนท์ และนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ทั้งสองท่านได้รับการจัดอันดับจากวารสารอันดับโลกให้เป็นมหาเศรษฐีของโลกติดต่อกันมาหลายปี เพื่อนำเสนอมุมมอง ความคิดของพวกเขาที่มีต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่า มีความเห็นหรือมุมมองต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร พวกเขาได้สะท้อนความคิดเห็นต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร เป็นประเด็น /กรณีศึกษา (Case study) ทางวิชาการเพื่อสะท้อนมุมมอง ความคิดเห็นต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แนะนำให้เห็นมุมมองที่หลากหลายของคนระดับโลก หากใช้การยกย่อง ยอมรับ หรือให้ความสำคัญกับความเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกของพวกเขาไม่

การจัดอันดับ การยอมรับระดับโลกของสองท่านเป็นที่รับรู้มาหลายปีติดต่อกันหลายปี ในระดับประเทศทั้งสองท่านถือว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งและสอง เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยมูลค่าทางสินทรัพย์หลักแสนล้านบาท

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ บุรุษมหาเศรษฐีระดับโลกหลายปีชาวไทย ด้วยทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่าแสนล้านบาท ติดอันดับมหาเศรษฐีโลกมาหลายปีอย่างต่อเนื่อง เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยติดต่อกันหลายปีเช่นกัน ปี ๒๕๕๔ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ได้รับเลือกจาก นิตยสารฟอร์บส์ เอเชีย ให้เป็นนักธุรกิจแห่งปี (2011 Businessman of the Year) ของภูมิภาคเอเชีย ในฐานะที่เป็นผู้สร้างความเติบโตให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่องจนทำให้บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์กลายเป็นบริษัทอาหารชั้นนำของโลกและยังช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนาที่มีฐานะยากจนด้วย โดยมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 7.4 พันล้านดอลลาร์ ในการจัดอันดับบุคคลผู้ร่ำรวยที่สุดในไทย ของฟอร์บส์ เอเชียปี 2554 (MThai News)

พร้อมกันนี้ปีล่าสุด ๒๐๑๒ นิตยสารฟอร์บส์ ได้จัดอันดับมหาเศรษฐีของโลกปรากฏว่ามหาเศรษฐีของประเทศไทย คือ นายธนินท์ เจียรวนนท์ และนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้รับการจัดอันดับมหาเศรษฐีของโลกโดยมีทรัพย์สินมูลค่า ๗ พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ ๕ พัน ๕ ร้อยล้าน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา หรือ ๒ แสนกว่าล้านบาท และ ๑ แสนกว่าล้านบาท ตามลำดับ (เดลินิวส์ ๑๑ ม.ค.๕๕)

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ได้แสดงความคิดเห็น /มุมมองต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เขาสามารถเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมตระหนักว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับทุกระดับ ทุกบุคคล ทุกบริษัท รวมทั้งประเทศชาติ ในชีวิตประจำวันของเขาก็ใช้ชีวิตพอเพียง เช่นไม่รับประทานมากเกินไป เพราะสุขภาพจะมีปัญหา ถ้ามีเงินน้อยก็ใช้น้อย มีมากก็ใช้มากตามสัดส่วน ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นลึกซึ้งอย่างมาก หากใช้ได้ให้ถูกต้อง เชื่อมั่นว่า จะได้ประโยชน์ ประชาชน และประเทศชาติจะมั่นคง คำว่าพอเพียง ขึ้นต้นด้วยคำว่าพอ คือให้ทุกคนพอตามกำลังของเรา คำว่าเพียง คือ ไม่ทำอะไรที่เกินตัว ไม่ใช่ให้ทุกคนยากจนเท่ากันหมด แต่ให้ทุกคนรู้จักพอ ทั้งในแง่เศรษฐกิจและชีวิตส่วนตัว หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตคือลงทุนตามกำลังของเรา เขาเชื่อมั่นว่าหากทุกคนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรือง ในระดับหน่วยงานคือ องค์กร เครือ ซีพี ของเขานั้น ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในการลงทุน จะประเมินก่อนเสมอว่ามีความสามารถในการลงทุนเท่าใดและอย่างไร เพื่อไม่ให้มีภาระมากจนเกินไป หากเศรษฐกิจมีปัญหาจะไม่ทำให้เงินที่ลงทุนไปเกิดปัญหา ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้น ธนาคารเจ้าหนี้เกิดความเดือดร้อน ผู้ฝากเงินเดือดร้อนไปด้วย สังคมก็เดือดร้อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้แม้ในยามเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ หากใช้หลักปรัชญานี้ เมื่อถึงคราววิกฤติก็ไม่เดือดร้อน ขณะที่ทุกคนลงทุนไม่ได้ ยังมีพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อไป เมื่อประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจหนักจะกลายเป็นเบา ประเทศอื่นป่วยอาการหนักต้องเข้ารักษาในห้องไอซียู แต่ประเทศไทยเป็นเพียงไข้หวัดน้อย เขาเชื่อมั่นว่า หากทุกคนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรือง (เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์,๒๕๕๓.)

นี่คือมุมมอง /ความคิดเห็นผ่านบทสัมภาษณ์ ที่แสดงออกมาให้สาธารณะได้เห็นถึงการน้อมนำปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ทั้งในระดับตัวบุคคลคือ ตัวเขาเอง และระดับองค์กรระดับโลก คือ เครือ ซี พี ที่เขาเป็นผู้นำองค์กร จนประสบผลสำเร็จ น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่เยี่ยมสำหรับประเทศไทยและประชาคมโลก ยืนยันได้ว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้นสามารถที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งระดับตัวบุคคลคือ ผู้นำองค์กรที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดด้วยจำนวน บริษัทในเครือกว่า ๓๐๐ บริษัทและพนักงานมากเป็นจำนวนแสนคน อีกทั้งมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่าสองแสนล้านบาท และระดับองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกเช่นเครือ ซี พี เป็นบทที่พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งของคุณค่าและความเหมาะสมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อีกด้วยผู้นำองค์กรระดับโลกคือ นายธนินท์ เจียรวนนท์ มหาเศรษฐีของโลก อันดับที่ ๕๓ ประจำปี ๒๐๑๒ ผู้มั่งคั่งด้วยมูลค่าสินทรัพย์อันดับหนึ่งของประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในการสะท้อนความเห็นต่อระบบเศรษฐกิจของไทยมาหลายยุคพ.ศ.

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงไม่ใช่แนวทางปฏิบัติดำเนินชีวิตและธุรกิจสำหรับคนยากจน หรือชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้น แต่เป็นแนวทางดำเนินชีวิตและธุรกิจ ทุกระดับและทุกภาคธุรกิจ ที่มหาเศรษฐีอันดับโลกชาวไทยได้นำไปปฏิบัติทั้งในระดับตัวเขาเอง และระดับองค์กรระดับโลกคือเครือ ซีพี ได้ทำเป็นตัวอย่าง ตามมุมมองที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ดังนำเสนอแล้ว

มหาเศรษฐีอันดับโลกของประเทศไทยอีกท่านหนึ่ง ซึ่งมั่งคั่งร่ำรวยด้วยสินทรัพย์มูลค่ารวมกว่า ๕ พัน ๕ ร้อย ล้าน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา เป็นอันดับสองของประเทศไทย นั่นคือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดอยู่ในธุรกิจสายอุตสาหกรรมการผลิต เจ้าของผลิตภัณฑ์ตราช้าง มีเครือข่าย

ระดับโลกอีกเช่นกัน เขาได้สะท้อนมุมมอง ความเห็นต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เขาพบว่ามีความลึกซึ้งซ่อนอยู่ในคำว่า เศรษฐกิจพอเพียง มากมายเหลือเกิน สิ่งที่เขาได้ยึดมาเป็นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ก็คือ การสร้างรากฐานของธุรกิจให้มั่นคงบนรากฐานของธุรกิจที่พึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งจะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกของเศรษฐกิจปัจจุบัน ถ้าเราไม่มีรากฐานที่แข็งแกร่ง พึ่งพาตนเองได้ โอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าก็จะต้องเผชิญกับอุปสรรคและคงจะประสบผลสำเร็จได้ยากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระราชนานพระราชมหาราชดำรัสเตือนสติคนไทยในเรื่องนี้ ทำให้เกิดการตอกย้ำทำให้เกิดการสร้าง ความเข้าใจเพิ่มเติมและยึดถือปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจ เขารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ได้ทรงเตือนสติให้ทุกคนคิดถึงการพึ่งตนเอง ไม่ทำอะไรเกินตัว หรือเกินความเสีงที่จะรับได้ ทำให้ทุกคนได้มีหลักยึดในการดำเนินชีวิตและในการทำงาน เขาอยากให้ทุกคน โดยเฉพาะเด็ก ๆ รุ่นใหม่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ จะช่วยทำให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ในที่สุดจะช่วยส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติมีความมั่นคง เติบโตอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์๒๕๕๓.)

เป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่มีความชัดเจนแล้วว่า มหาเศรษฐีระดับโลก และหน่วยงานที่มีเครือข่ายทางธุรกิจข้ามชาติอย่างผลิตภัณฑ์ตราช้าง ซึ่งล่าสุดได้เป็นผู้สนับสนุนทีมกีฬาฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษ คือ พรีเมียร์ลีก อย่างเป็นทางการแล้ว ธุรกิจของนักธุรกิจไทยที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในประเด็นเนื้อหาและการนำไปประยุกต์กับทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาชีพ พลิกความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชนชาวไทยที่มีอยู่เดิมว่าเป็นแนวทางของผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม หรือ คนยาก ผู้มีโอกาสน้อยและสิทธิ์ น้อยกว่ากลุ่มสาขาวิชาชีพอย่างอื่น กรณีของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ (มหาชน) คงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ได้เป็นอย่างดี เพราะนี่คือประจักษ์พยานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุด

จึงกล่าวได้ว่า การนำเสนอบทความเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับมุมมองมหาเศรษฐีระดับโลกของไทย (Sufficiency Economy According to View of The World Class Millionaires Thailand) นี้ เป็นการศึกษามุมมอง/ความคิดเห็นมหาเศรษฐีอันดับโลกชาวไทย ๒ ท่าน ที่มีต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นทางการเพื่อนำเสนอสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์และคุณูปการของแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้พระราชทานเป็นของขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ชาวโลก ในการดำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจในทุกมิติและทุกระดับหน่วยทางธุรกิจ ทุกสาขาวิชาชีพ โดยศึกษาผ่านมุมมองของมหาเศรษฐีระดับโลกชาวไทย ๒ ท่าน ดังที่กล่าวมาแล้ว.....